

Aikido nghe tên gọi cũng lạ nó là một phương pháp hay con đường (do) đưa đến sự dung hòa hay hoà điệu (ai) năng lượng tinh thần hay khí (ki). Môn võ do do sư Morihei Ueshiba sáng tạo ra ngay từ lúc mới bắt đầu thực hành đã thu hút được sự quan tâm nồng nhiệt và nhanh chóng phát triển mạnh mẽ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.



### **Thầy Đường Thông Trú**

Môn Aikido được du nhập từ Pháp vào Việt Nam năm 1958 bởi Thầy Đường Thông Trú và đến năm 1960, Hội Hiệp Khí - Nhu Đạo Việt Nam được thành lập do Thầy đảm trách.

Vào đầu năm 1961, Thầy Mutsuro Nakazono (8 đường) từ Nhật từ Việt Nam để giúp đỡ phát triển môn Aikido. Đến giữa năm 1962 thì Việt Nam đã có những đại diện đến Aikido đầu tiên như Võ sư Đường Thông Phong, Trần Kiên, Thái Minh Bách, Bùi Duy Cảnh, Nguyễn Thành Nhân,...

Năm 1962, Dojo 94B Phan Thanh Giãn (nay là đường Đinh Tiên Hoàng) được xây dựng và là trung tâm đào tạo chính Aikido ở Việt Nam.

Tháng 10 năm 1964, Thầy Đặng Thông Trữ đến nhận công tác tại Miền Bắc và giao quyền điểu hành Aikido Việt Nam cho em trai là Thầy Đặng Thông Phong. Cùng năm này, Thầy Nobuyashi Tamura đến Việt Nam mở một lớp huấn luyện đặc biệt và tổ chức thi đấu quốc gia. Qua kỳ thi này Việt Nam có thêm những huy chương đại Nhì đến những võ sư Đặng Thông Phong, Trần Khánh, Bùi Duy Cường,... và các huy chương đại Nhì đến những người: Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thế Ngọc Chi,...

Tháng 11 năm 1967, Thầy Đặng Thông Phong sang Nhật tiếp nhận huấn luyện và chính thức được phong Tam đẳng của Aikikai.



### **Thầy Đặng Thông Phong**

Cùng năm này, Thầy Morihei Ueshiba và Doshu Kisshomaru Ueshiba ủy nhiệm chính thức cho Thầy Đặng Thông Phong điểu hành Aikido trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thầy có quyền cấp thay

tổnng đđn Aikikai đđn huyđn đđn Nhđ đđng. Liđn sau đđ, Aikido Viđt Nam có thêm các phòng tđp mđi đ Nha Trang, Đà Lđt, Cđn Thđ,...

Nđm 1968, Thđy Đđng Thông Phong sáng đđp Aikido Tenshinkai do Ông làm Chđ tđch.

Vđi sđ lđnh đđo cđa Thđy Đđng Thông Phong, Aikido Viđt Nam đđ phát triđn mđnh mđ. Tđ nđm 1969 đđn nđm 1975, đđ có 14 khođ huđn luyđn đđi đđn. Sđ ngđđi đđp luyđn có lúc lên đđn 10.000 ngđđi.

Sau 1975, môn Aikido bđt đđu đđđc đđp luyđn trđ đđi vđo thđng 6 nđm 1979. Cđu đđc bđ đđu tiđn là Cđu đđc bđ Tinh Vđ (sđ 1 đđđng Lđo Tđ, quđn 5) vđi sđ huđn luyđn cđa HLV Lý Văn Minh, sau đđ là các HLV Vđ Hoàng Phđđng, Vđ Trđđng Thđ và phđ tá là HLV Trđn Duy Phđđng.

Thđng 8 nđm 1982, dojo 94B Đđiđn Biđn Phđ hođt đđng trđ đđi vđi tđn mđi là CLB TĐTT P6 Q1 vđi sđ huđn luyđn cđa HLV Vđ Hoàng Phđđng, sau đđ vđo cuđi nđm 1982, Thđy Nguyđn Tăng Vinh chđu trđch nhiđm chđnh.

Lđn đđđt sau đđ, mđt lođt các cđu đđc bđ khđc ra đđi đđnh đđu bđđc phát triđn trđ đđi cđa Aikido Viđt Nam.



Akido Phú Thọ cũng đđđc thành đđp trong giai đđđn này. Aikido Phú Thọ ra đđi vđo thđng 11 nđm 1986 đđi trđđng Đđi hđc TĐTT Trung đđđng đđ đđđi sđ hđđng đđn cđa HLV Đđ Kđ Tođđi và sau đđ là HLV Đđ Thđ Minh Thđ. Tđ đđy môn Aikido đđđc đđa vđo giđng đđy thđc nghiđm cho sinh viđn trđđng. Nđm 1989, CLB chuyđn vđ Trung Tâm Đđo Tđo VĐV Vđ Thuđt TP.HCM (nay tđn là [CLB Vđ thuđt TP HCM](#)).



**Cô Đ. Th. Minh Th.**

Tháng 7 năm 1989, Liên Đoàn Võ Thuật TPHCM được thành lập. Theo đó hàng loạt các hội võ thuật ra đời trong đó có Hội Aikido TPHCM.

Aikido Phú Thọ, với sự hỗ trợ nhiệt tình của HLV Đ. Th. Minh Th., CLB đã phát triển rất mạnh mẽ, thu hút được số lượng lớn võ sinh tham gia. Không khí tập luyện nghiêm túc nhưng tràn đầy tình thân yêu và gắn bó luôn được thể hiện trên sân tập.

Năm 1993, Cô Minh Th. rời Việt Nam và định cư tại Mỹ đã tiếp tục nhận nhiệm vụ giảng dạy cho các đồng nghiệp và học trò nhiệt huyết.

Aikido Phú Thọ sau đó đã trải qua nhiều thăng trầm với nhiều đời Huấn Luyện Viên. Từ năm 1999, Aikido Phú Thọ được điều hành bởi HLV Trần Văn Hà Thúc Tâm và HLV Ngô Hùng Phương, hai học trò được thầy giáo trực tiếp với Cô Minh Th. Từ đó đến nay, Aikido Phú Thọ đã phát triển rất tốt với những nét đặc trưng và có của mình.

với đồng đội võ sinh sinh hoạt các sân tập.



Thầy Đặng Thông Phong (trái) và Thầy Hà Thúc Tâm (phải)

Tháng 4 năm 2013, Thầy Hà Thúc Tâm cùng gia đình đến nhậm chức ở M. Thầy Ngô Hùng Phong nhận trách nhiệm tiếp tục đi u hành Aikido Phú Thọ.



Thầy Đặng Thông Phong (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) và Thầy Ngô Hùng Phương (hàng đầu, thứ 4 từ